

CHÀO MỪNG LỄ KHÁNH THÀNH TƯỢNG ĐÀI BÁC HỒ VỚI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Đổi thay nơi hai lần Bác Hồ về thăm

Vinh dự được hai lần đón Bác Hồ về thăm, Đảng bộ và nhân dân xã Hồng An (Hưng Hà) luôn khắc ghi lời dạy của Người, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.



Bia đá ghi dấu trận lụt lịch sử năm 1945 và hai lần Bác Hồ về thăm tại xã Hồng An (Hưng Hà).

Mãi nhớ lần Bác về thăm

Về Hồng An một ngày cuối tháng 11, nhìn tấm bia đá tại km143+200 trên đê Đìa, chúng tôi càng hiểu hơn nỗi đau thương mà người dân nơi đây phải chịu trong trận lụt lịch sử năm 1945. Nơi đặt tấm bia cũng là nơi in dấu chân Bác Hồ trong hai lần Người về thăm Hồng An. Ở tuổi ngoài 90, ông Trần Hữu Hán, thôn Việt Thắng vẫn nhớ, vẫn kể về lần được gặp Bác: Rạng sáng ngày 21/8/1945, khi lũ lên cao thì Đìa xuất hiện nhiều mạch sủi, các mạch nước đã phá đê vỡ tung một đoạn dài khoảng 200m. Mọi người ra sức ngăn dòng nước lại nhưng nước đã nhấn chìm nhà cửa, làng mạc. Nhiều người không kịp đi tản phải treo lên cây, lên mái nhà tránh nước. Nhớ lại ngày Bác Hồ về thăm, động viên dân làng, ông Hán xúc động: Trong thời điểm muôn vàn khó khăn đó, chúng tôi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm. Lần đầu là ngày 10/1/1946, Bác về thị sát đê vỡ, lần thứ hai vào ngày 28/4/1946 nhân dịp khánh thành hàn khẩu đê Đìa. Lần thứ hai Bác về, nhân dân Hồng An biết tin nên đến đón Bác rất đông. Ai cũng phấn khởi, vui mừng mong được gặp Bác. Về thăm Hồng An, Bác không chỉ chia sẻ, động viên, truyền hơi ấm và sức mạnh cho nhân dân vùng lũ lụt, Người còn dạy: "Hàng năm, đống bảo phải cùng cố đê điều, đẩy mạnh sản xuất. Chống được giặc đói, giặc dốt là thiết thực cùng với đống bảo cả nước chống giặc ngoại xâm. Trước mắt phải làm tốt ba việc lớn: chống giặc đói, chống giặc

dốt, chống giặc ngoại xâm...". Bác về với nhân dân thật bình dị, chuyện trò gần gũi, thân thương. Bác nói chuyện không lâu song sâu sắc và chan chứa bao tình cảm. Bác còn dừng lại hỏi nhân dân có nghe rõ Bác nói không? Sự quan tâm của Bác khiến mọi người thấy ấm áp và xúc động vô cùng.

Làm theo lời Bác

Được Bác động viên, Hồng An cùng với các địa phương khác đã huy động sức người, sức của, chỉ trong 3 tháng đoạn đê đã được hàn khẩu, góp phần ổn định sản xuất và đời sống nhân dân. Ông Đường Khắc Thủy, Chủ tịch UBND xã Hồng An chia sẻ: Cho đến bây giờ, Đảng bộ và nhân dân Hồng An vẫn khắc ghi lời căn dặn của Bác, đoàn kết đẩy mạnh sản xuất, phát triển

kinh tế, trở thành xã đầu tiên của huyện Hưng Hà đạt giá trị canh tác 50 triệu đồng/ha/năm. Năm 2010, xã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Hồng An cũng là điểm sáng của huyện Hưng Hà trong xây dựng nông thôn mới (NTM), trở thành một trong những xã đầu tiên về đích NTM của huyện. Phát huy truyền thống cách mạng, làm theo lời dạy của Bác, nhân dân Hồng An mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng thâm canh, chuyên canh có giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập. Cùng theo ông Thủy, muốn phát triển bền vững thì việc xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu luôn được xã quan tâm, quyết tâm thực hiện thành công. Được huyện lựa chọn làm điểm trong



Nhân dân xã Hồng An (Hưng Hà) tích cực phát triển kinh tế gia đình.

xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, đồng thời tăng cường các hoạt động văn hóa, xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến hết năm 2019, xã đã quy hoạch 4 vùng sản xuất hàng hóa tập trung với diện tích 280ha, trong đó vùng trồng cây ăn quả 140ha đất ngoài bãi, vùng chuyển đổi trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả 60ha. Ngoài ra, địa phương còn xây dựng vùng chuyên lúa chất lượng cao 30,8ha, vùng chuyên cây màu có giá trị, vùng cây màu vụ đông... Giá trị sản xuất tại những vùng này đạt bình quân 500 triệu đồng/ha/năm. Nếu như năm 2015, thu nhập bình quân của Hồng An đạt 31 triệu đồng/người/năm thì đến nay đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,4%; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97%. Cùng với quan tâm phát triển kinh tế, Hồng An còn chăm lo xây dựng cơ sở văn hóa xã hội, môi trường, hệ thống chính trị của xã đều đạt chuẩn nâng cao theo quy định.

Nhớ ngày Bác Hồ về thăm, ghi nhớ công lao to lớn của Người, huyện Hưng Hà cùng Đảng bộ và nhân dân xã Hồng An đã xây dựng Đền thờ Bác Hồ ngay tại trung tâm xã. Người dân nơi đây còn chăm sóc, cải tạo hồ thành ao nuôi cá, trồng thêm cây xanh với mong muốn giữ gìn cảnh quan Đền thờ Bác ngày một đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Đền thờ Bác Hồ và lời căn dặn của Người cách đây hơn 70 năm là nguồn cổ vũ, động viên, là sức mạnh tinh thần to lớn để Hồng An vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trên con đường đổi mới. Những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Đó cũng là động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân Hồng An tiếp tục quyết tâm đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên con đường xây dựng và phát triển quê hương.

MAI THƯ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND tỉnh

Với tinh thần không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, những năm qua, HĐND tỉnh tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đem lại hiệu quả tích cực, đáp ứng yêu cầu và lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tỉnh.



Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh bằng phần mềm ứng dụng trên Ipad.

Ảnh: NGỌC LINH

Để làm tốt công tác tham mưu, tổ chức phục vụ và bảo đảm mọi điều kiện hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND tỉnh đã tích cực ứng dụng CNTT xây dựng mô hình "Văn phòng điện tử". Với mô hình này, Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện khai thác thông tin, soạn thảo, xử lý văn bản đến và đi qua hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh, hợp thư điện tử, phần mềm ứng dụng của đại biểu HĐND tỉnh... Những ứng dụng này cũng đã trở thành kho dữ liệu phục vụ cán bộ, công chức và đại biểu HĐND tỉnh tra cứu các thông tin cần thiết. Toàn bộ quá trình soạn thảo, xử lý văn bản trước khi hoàn chỉnh để in ra trình lãnh đạo ký, phát hành đều thực hiện trên môi trường mạng.

Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh họp bàn triển khai "kỳ họp không giấy tờ" vẫn còn có một số đại biểu băn khoăn, lo lắng, mang tâm lý "ngại" không thực hiện được. Tuy nhiên, với nhiều ưu tiên, nhanh và tiện lợi hơn, chất lượng giải quyết công việc vì thế cũng hiệu quả hơn.

Từ năm 2016, HĐND tỉnh đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT, đường truyền, thiết kế và đưa trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh vào hoạt động. Trên trang thông tin điện tử cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật mới liên quan đến hoạt động của cơ quan dân cử; đăng tải tin, bài phản ánh các mặt hoạt động của HĐND các cấp;

các tài liệu liên quan đến kỳ họp, nghị quyết của tất cả các kỳ họp HĐND tỉnh; chuyên mục góp ý để thu thập ý kiến của cử tri phản ánh với HĐND tỉnh. Trang thông tin điện tử còn đăng tải nhiều bài viết mang tính nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm của HĐND các cấp trong tỉnh và một số tỉnh, thành khác để HĐND tỉnh học tập, áp dụng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng chí Trần Anh Dân, Trưởng phòng Thông tin dân nguyện, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cho biết: Từ khi đi vào hoạt động đến nay, trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chuyển tải hàng nghìn thông tin hữu ích theo nhiều hình thức khác nhau phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực HĐND tỉnh, phục vụ các hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND các cấp, góp phần công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan dân cử trước cử tri và nhân dân.

Khi Thường trực HĐND tỉnh họp bàn triển khai "kỳ họp không giấy tờ" vẫn còn có một số đại biểu băn khoăn, lo lắng, mang tâm lý "ngại" không thực hiện được. Tuy nhiên, với nhiều ưu tiên, nhanh và tiện lợi hơn, chất lượng giải quyết công việc vì thế cũng hiệu quả hơn.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng đã kịp thời lưu trữ, khai thác và hệ thống hóa văn bản, tài liệu phục vụ đại biểu thảo luận, chất vấn, biểu quyết tại kỳ họp, đem lại nhiều tiện ích, tiết kiệm chi phí in ấn, thời gian và công sức của cán bộ, công chức. Các đại biểu tích cực thể hiện quyền và trách nhiệm của mình thông qua ứng dụng này. Đại biểu Đinh Thị Hồng Thái, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ cho biết: Từ khi HĐND tỉnh thực hiện "kỳ họp không giấy tờ", chúng tôi có thể dễ dàng tìm tài liệu cần thiết để nghiên cứu bất cứ lúc nào và nhấn nút để biểu quyết cho ý kiến trực tiếp về từng dự thảo nghị quyết, để đăng ký phát biểu thảo luận, chất vấn hay điểm danh. Không chỉ với đại biểu, ứng dụng CNTT cũng giúp việc điều hành kỳ họp của chủ tọa linh hoạt, khoa học hơn, nhất là điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kiểm tra kết quả biểu quyết. Vì vậy, tại kỳ họp thứ 11 này, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện "kỳ họp không giấy tờ", thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức làm việc, đưa công tác tổ chức kỳ họp khoa học và chuyên nghiệp hơn.

Việc tăng cường ứng dụng CNTT của HĐND tỉnh thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành nhằm hiện đại hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tiết kiệm, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

HIỆU NGHĨA

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOA NAM VƯỢT KHÓ ĐI LÊN

Những năm qua, cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Hoa Nam (xã Liên Hoa, Đông Hưng) đã nỗ lực khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, đẩy mạnh phong trào thi đua "Day tốt, học tốt", thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Dù xa trung tâm huyện và còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất nhưng các thầy cô giáo Trường Tiểu học Hoa Nam vẫn ngày ngày tâm huyết đưa tri thức tới các em học sinh. Em Đỗ Yến Nhi, lớp 5A cho biết: Em được các thầy cô quan tâm, dạy dỗ tận tình, chu đáo. Ngoài những giờ học trên lớp, chúng em còn được tham gia rất nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để đền đáp công ơn của các thầy cô giáo.

Để duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Hoa Nam luôn coi trọng việc xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, tạo điều kiện cho giáo viên được đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Ngay từ đầu năm học, Trường

tổ chức phát động đăng ký thi đua "Day tốt, học tốt" đến toàn thể cán bộ, giáo viên, khuyến khích các thầy cô giáo tự làm đồ dùng dạy học, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả các giờ lên lớp, khắc phục bệnh thành tích. Hàng năm, Trường đều tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường để lựa chọn, bồi dưỡng giáo viên tham gia thi cấp huyện, cấp tỉnh; qua đó giúp các giáo viên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình giảng dạy. Ở mái trường này, thầy cô giáo luôn đồng hành cùng học sinh dạy dỗ và bồi đắp những kiến thức, ước mơ cho các em. Vì vậy, mái trường không chỉ là nơi dạy con chữ, mà đó còn là tổ ấm bao năm qua các thầy cô giáo dồn hết tâm sức cống hiến, vun trồng, chăm lo. "Day học là niềm đam

mê của bản thân, bởi vậy tôi luôn khắc phục mọi khó khăn, không ngừng trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ. Trong quá trình giảng dạy, tôi phối hợp linh hoạt các phương pháp, tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh hợp lý nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh để các em tiếp thu bài nhanh nhất, hiệu quả nhất" - cô giáo Nguyễn Thị Thu Hoài, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A chia sẻ.

Trường Tiểu học Hoa Nam nằm trên địa bàn xã mới sáp nhập với gần 200 học sinh, 18 cán bộ, giáo viên. Trường xây dựng đã lâu, cơ sở vật chất thiếu, một số phòng học đang xuống cấp, học sinh vẫn phải học ở một số phòng cấp 4. Vượt qua những khó khăn đó, thầy và trò nơi đây vẫn luôn thi đua dạy tốt, học tốt. Bên cạnh việc dạy kiến thức, nhà trường cũng chú trọng các phong trào văn

hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động trải nghiệm, rèn kỹ năng sống, tổ chức các trò chơi dân gian tạo sân chơi bổ ích, tạo môi trường giáo dục lành mạnh giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ, từ đó, các em hăng hái hơn trong việc tiếp thu bài vở, học tập tốt hơn. Chính vì vậy, chất lượng giáo dục của Trường được nâng lên. Năm học 2019 - 2020, 100% học sinh được đánh giá hoàn thành kiến thức kỹ năng các môn học và được đánh giá đạt về năng lực, phẩm chất, trong đó 65% đạt loại tốt. 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học. Có 36 em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập, rèn luyện. 11 giáo viên đạt lao động tiên tiến, 1 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Thầy giáo Bùi Hồng Thuận, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoa Nam cho biết: Năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Hoa Nam đặt mục tiêu giữ vững chất lượng giáo dục toàn diện đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Để đạt được mục tiêu đó, ngoài việc định kỳ tổ chức các hội

giảng, dự giờ rút kinh nghiệm, ban giám hiệu nhà trường tiếp tục tạo điều kiện và khích lệ cán bộ, giáo viên tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy học, tâm huyết với nghề, vận dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, thực hiện soạn bài trên

máy tính, trình chiếu trên máy chiếu. Để tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, các cán bộ, giáo viên tăng cường đóng góp và kêu gọi sự hỗ trợ từ nhiều nguồn để tu sửa các phòng học và nâng cấp các thiết bị dạy học.

Những kết quả Trường Tiểu học Hoa Nam đã đạt được là niềm tự hào, là động lực để thầy và trò nỗ lực vượt khó vươn lên, trở thành địa chỉ tin cậy gieo mầm ước mơ cho thế hệ tương lai.

THU HIỀN



Cô và trò Trường Tiểu học Hoa Nam thi đua dạy tốt, học tốt.